
เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
  
 วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุม ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) โดยม ีนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธาน
ของที่ประชุม  

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุม  และด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม        
 ซึ่งไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม จ ำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
 ๑. ด้วยนายนิกร  จ านง ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
แนวทางในการท าประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ให้สมาชิกวุฒิสภาตอบแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการ  
ท าประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส 
ให้สมาชิกวุฒิสภามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญ 
ในรัฐสภา โดยมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาแจกแบบสอบถามให้กับสมาชิกบริเวณด้านหน้า 
ห้องประชุมวุฒิสภาในวันนี้และวันพรุ่งนี้ คือ วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
 ๒. ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของหน่วยงาน จ านวน   
๓ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑) รายงานประจ าปี ๒๕๖๕ ของสถาบันพระปกเกล้า 
  ๒) นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
  ๓) รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  ที่ประชุมรับทรำบ 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันจันทร์ที่ 1๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
 ๒๕๖๖ 



๒ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

 (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม   (ไม่มี) 

 (๓) กระทู้ถำม  

  ๓.๑ กระทู้ถำมเป็นหนังสือ                                                     จ ำนวน ๓ เรื่อง 

 

   ผลกำรพิจำรณำ 
   เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายชลน่าน  ศรีแก้ว) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม 
ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 
 

 

   ผลกำรพิจำรณำ 
   เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา (นางสาวสุดาวรรณ  
หวังศุภกิจโกศล) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม
ดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 
 

 

   ผลกำรพิจำรณำ 
   เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช) ผู้ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ ถาม
ดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 

  ๓.๑.๑ กระทู้ถำม เรื่อง นโยบำยกำรส่งเสริมกำรมีบุตร นำยอ ำพล  จินดำวัฒนะ 
เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 

  ๓.๑.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรสร้ำงรำยได้เข้ำประเทศจำกกำรท่องเที่ยว  
(นำยชลิต  แก้วจินดำ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 

  ๓.๑.๓ กระทู้ถำม เรื่อง แนวทำงกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน (พลเรือเอก ฐนิธ   
กิตติอ ำพน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

  ๓.๑ กระทู้ถำมด้วยวำจำ จ ำนวน ๑ เรื่อง 

 

   ผลกำรพิจำรณำ 
   เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช) ผู้ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าว 
เป็นอันตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณา  
ในคราวถัดไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง    

 - เรื่องด่วน                                                                           จ ำนวน ๑ เรื่อง 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติตั้ งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
การเลือกตั้ง คือ นายสิทธิโชติ  อินทรวิเศษ นั้น 
  คณะกรรมาธิการสามัญได้ด าเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง 
และพยานหลักฐานอันจ าเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดท ารายงานมาเพื่อประกอบการพิจารณา  
ของสมาชิกวุฒิสภา และเมื่อคณะกรรมาธิการสามัญได้น าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการทั้งในส่วนที่  
มิ ได้ เป็ นรายงานลับและส่ วนที่ เป็ นรายงานลับต่ อที่ ประชุมวุฒิ สภาแล้ ว  ที่ ป ระชุ ม ได้ ลงมติ 
เพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยวิธีการ 
ออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบั งคับ ข้อ ๖๙ (๒) ปรากฏผล 
การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
 

         - กระทู้ถำม เรื่อง ซอฟต์พำวเวอร์  (Soft Power) (นำยสถิต  ลิ่มพงศ์พันธุ์  
เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 

 - ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
(ตำมมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 



๔ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

  ให้ควำมเห็นชอบ  ๑๗๕  คะแนน 
  ไม่ให้ควำมเห็นชอบ    ๑๖  คะแนน 
  ไม่ออกเสียง       ๘  คะแนน 

  จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นำยสิทธิโชติ  อินทรวิเศษ ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 
ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้รับควำมเห็นชอบจำกวุฒิสภำด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ จึงถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกวุฒิสภำ  
ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

   ทั้งนี้ ระหว่างด าเนินการตรวจนับคะแนนการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อให้น าเรื่องอื่นขึ้นมา
พิจารณาในระหว่างการนับคะแนนตามข้อบังคับ ข้อ ๗๓ โดยขอให้น าระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ 
และระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว  ขึ้นมาพิจารณาก่อนตามล าดับ  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

               (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ จ ำนวน ๑ เรื่อง 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ที่ประชุมลงมติมิ ให้ เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๕ ครั้ ง  และรายงานลับ 
ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม  
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง 

 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว  จ ำนวน ๓ เรื่อง 

 

   

 

 - ขอให้วุฒิสภำพิจำรณำเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุม จ ำนวน ๕ ครั้ง 
และรำยงำนลับของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และ
พฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
(ตำมมำตรำ ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
ปัญญำประดิษฐ์เพื่อพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำพิจำรณำเสร็จแล้ว 
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   ผลกำรพิจำรณำ 
 ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา (นายตวง  อันทะไชย) และกรรมาธิการ ในฐานะ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร) ได้ร่วมกันเสนอรายงาน 
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อกระตุ้นและจูงใจให้บุคลากร 
ในแวดวงการอาชีวศึกษาเร่งปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา จากการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เข้าสู่ระบบการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาทั้งระบบ ทั้งการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ การพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
เพื่อให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการเรียนการสอน  
อย่างครอบคลุมในทุกสาขาวิชา เพื่อให้บุคลากรในแวดวงการอาชีวศึกษาได้ก้าวทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น อันจะน าไปสู่เป้าหมายส าคัญในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
ต่อไป โดยพิจารณารูปแบบการพัฒนาก าลังคนด้านสมรรถนะดิจิทัลตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐  
ซึ่งมีกระบวนการที่ส าคัญ คือ การเตรียมความพร้อม การอบรม และการขยายและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้ 
ยังต้องพัฒนากระบวนการ Up-skills Re-skills และ New-Skills ให้มีสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสิ่งส าคัญก่อนการให้ความรู้หรือฝึกอบรม คือ การหาสมรรถนะที่ขาดหาย 
(Competency Gap)  ในการนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กล่าวคือ (๑) ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ  
ควรก าหนด KPI (Key Performance Indicator) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน ควรจัดหา
งบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นการเร่งด่วน ควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการฝึกอบรม Up-Skills Re-Skills และสร้าง New-Skills ควรวางแผนการจัดการ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรทุกคนให้มีทักษะเพิ่มขึ้น และควรมีการประเมินผลการฝึกอบรม และ (๒) สถานศึกษา
อาชีวศึกษา ควรส ารวจสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งหมดในสถานศึกษา ควรวางแผน 
การฝึกอบรมให้กับบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาโดยเฉพาะ ควรหาความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
ในการส่งครูผู้สอนอาชีวศึกษาได้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 
ควรประเมินสมรรถนะที่ได้รับหลังการฝึกอบรมหรือเรียนรู้ในสถานประกอบการ และมีการรายงาน 
ผลการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  (๑) ควรให้ความส าคัญกับอาชีวศึกษา
ยิ่งกว่าสถิติการเข้าเรียนระหว่างอาชีวศึกษากับสายสามัญศึกษา (เดิมมีอัตราส่วน ๔๐ ต่อ ๖๐) เนื่องจาก
โลกยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์อย่างกว้างขวาง ฉะนั้น จึงควร 
ให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการเปิดหลักสูตรวิชาชีพในช่วงปิดเทอม (Summer) เพื่อให้นักเรียน
สายสามัญมีโอกาสเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา มีการมอบวุฒิบัตรการจบหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับคนที่
ประกอบวิชาชีพอาชีวศึกษาเมื่อได้ด าเนินการตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้ไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษา
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อาชีวศึกษาแต่ให้พิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจ และความเชี ่ยวชาญในวิชาชีพที่ท า และหาความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งครูผู้สอนอาชีวศึกษาได้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนในการ
เปิดศูนย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI CiRA Center) (๒) ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินภายใต้นโยบายดิจิทัล โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกันพัฒนาระบบ E-Service เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนเพราะในอนาคตระบบดิจิทัลคือวิถีชีวิตของประชาชน ฉะนั้น การริเริ่มพัฒนา
คนอาชีวศึกษาโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์จึงเป็นการด าเนินการที่ถูกต้อง 
และเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ควรมีการขยายผลออกไปยังสายงานอื่น ๆ นอกจากอาชีวศึกษาด้ วย   
(๓) ควรน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสอดแทรกหรือบูรณาการเข้าสู่ชีวิตความเป็นจริงของก าลังคนอาชีวศึกษา  
โดยไม่ต้องรอนโยบาย ทรัพยากร หรืองบประมาณใหม่  ทั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
และปัญญาประดิษฐ์ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ประชาชน 
จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และ (๔) ควรมีเงื่อนไขแรงจูงใจให้แก่
สถานประกอบการในการรับครูผู้สอนอาชีวศึกษาเข้าไปศึกษาและเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
และปัญญาประดิษฐ์ เช่น การลดภาษี ตลอดจนควรมีการก าหนดระเบียบว่าครูผู้สอนคนใดที่สอนในด้านนี้
หากไม่มีการพัฒนาให้ทันสมัยในระบบเทคโนโลยี (up to date) ให้หยุดสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

 หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาได้ตอบชี้แจง 
สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการเห็นชอบตามข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภา โดยเห็นว่าปัจจุบันการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาในประเทศไทยยังเป็นการเรียนการสอนแบบเดิมจึงเปรียบเสมือนการตกอยู่ในหลุมด า  
ไม่สอดคล้องกับวัฒนาการของโลกยุคใหม่ ด้วยเหตุนี้ จึงมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเกิดขึ้นหลายแห่ง  
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและถือเป็นรูปแบบการเรียนการสอนในอนาคต 
เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.  เทค) (EASTERN TECHNOLOGICAL COLLEGE: E.TECH) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน เป็นต้น อีกทั้งรูปแบบการเรียนควรมีการเทียบประสบการณ์   
(เก็บประสบการณ์ท างานมาเทียบเป็นหน่วยกิจ) มีการปฏิบัติงานจริง อาทิ กลุ่มนักศึกษาอาชีวศึกษา
เทคนิคนครราชสีมามีการร่วมกลุ่มตั้งบริษัทเพื่อรับซ่อมเครื่องปรับอากาศทั่วจังหวัด ก่อให้เกิดรายได้ 
ประสบการณ์ และสร้างอาชีพ ตลอดจนการเรียนการสอนควรมีหลักสูตรทวิศึกษา (การจัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖)  
ที่มีความประสงค์จะเรียนรู้ในสายวิชาชีพ) และหลักสูตรทวิวุฒิ (การจัดการเรียนการสอนทางด้าน
อาชีวศึกษาในลักษณะความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน) นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการ
เห็นชอบให้ระบบราชการใช้ระบบ E-Service ให้ได้มากที่สุด โดยมีก าลังคนอาชีวศึกษาเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนา สร้างความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงก่อให้เกิด
การพัฒนากระบวนการ Up-Skills Re-Skills และสร้าง New-Skills ต่อไป 
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 ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยัง
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา (นายตวง  อันทะไชย) รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ

การอาชีวศึกษา (นายทรงเดช  เสมอค า) ได้ร่วมเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า รายงาน
การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว เป็นการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สู่อาชีพใหม่ตามความสนใจของผู้เรียน โดยน าเอามาตรฐานอาชีพที่ก าหนดและรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) ที่มีการก าหนดสมรรถนะในแต่ละอาชีพไว้มาจัดท าหลักสูตรตามความต้องการและเป็นที่สนใจ
เรยีนรู้ในการน าไปประกอบอาชีพ โดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ ได้แก่ ๑) วิเคราะห์ความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรใหม่ ๒) จัดท าหลักสูตรสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
๓) ขอรับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับรองในอาชีพนั้น ๆ ๔) จัดการ
เรียนรู้/ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง ๕) ทดสอบมาตรฐานเพื่ออกใบรับรองให้ผู้ผ่านการประเมิน  
ซึ่งจากขั้นตอนการด าเนินการดังกล่าว จะท าให้ผู้เรียนได้น าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
ได้จริงและคณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
ประกอบอาชีพได้ทั้งในสถานประกอบการและการเป็นผู้ประกอบการเอง ควรจัดท ากฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษา พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
ควรก าหนดมาตรการในการหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการ 
ให้องค์ความรู้ ควรก าหนดแนวทางในการเพิ่มจ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มากขึ้นและส่งเสริมสถานศึกษา  
ออกแบบระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา แต่ไม่สามารถเข้าเรียน 
ในระบบแบบเต็มเวลาได้  

(๒) สถาบันการอาชีวศึกษา ควรเร่งด าเนินการจัดท ามาตรการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่ม 
จ านวนผู้เรียน ควรพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่น 
ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ และควรจัดวิธีการเรียนการสอน โดยเน้นที่ตัวผู้เรียนได้เกิดทักษะ องค์ความรู้  
และสมรรถนะในอาชีพที่น่าสนใจ ควรท าความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาด้วยกันทั้งสถานศึกษา 
ของรัฐและของเอกชน และกับชุมชนใกล้เคียงกับสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อให้ร่วมถ่ายทอด 
องค์ความรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั้งควรส่งเสริมให้สถานศึกษาในพื้นที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจน

 ๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
สู่อำชีพใหม่ตำมควำมสนใจของผู้เรียน  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำพิจำรณำเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 



๘ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

ก าหนดแนวทางให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาไม่จ าเป็นต้องสอนเองทุกเรื ่อง แต่ให้ผู ้สอนท าหน้าที ่เป็น 
ผู้อ านวยความสะดวกแทน  

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ เนื่องจากเห็นว่า 
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพใหม่ตามความสนใจของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่รัฐบาลควรให้
ความส าคัญ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาอย่างสิ้นเชิง จึงอยากเสนอแนะ
เพิ่มเติมให้สถานศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบจัดการศึกษา ควรให้ครูของสถาบันอาชีวศึกษา
ท าหน้าที่เป็น Matching maker โดยพิจารณาว่านักศึกษาสนใจอะไร แล้วไปจัดหาหลักสูตรหรือผู้สอน 
ที่เชี่ยวชาญมาให้ โดยให้สถานศึกษาท าหน้าที่เป็นผู้ประสาน รวมทั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ควรให้การสนับสนุนในการให้ทุนครูในการเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับ Digital Fundamentals และ Artificial 
Intelligence เพื่อเพิ่มทักษะครูให้มีความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 

ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา (นายตวง  อันทะไชย) ตอบชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลง
ระบบจ ัดการศ ึกษาในระด ับอาช ีวศ ึกษาจะเปลี ่ยนแปลงได ้ จะต ้อง เปลี ่ยนจากนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องเริ่มต้นจากการที่รัฐต้องให้ทุนผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่
สนใจหรือเรียนไปประกอบอาชีพที่ตนต้องการ เมื่อเรียนจบแล้วต้องมีแหล่ งทุนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 
ไปลงทุนเพื่อเป็นผู้ประกอบการเองได้ หากท าได้จะเกิดผู้ประกอบการทุกหมู่บ้าน ช่วยเรื่องระบบภาษี 
ของผู้ประกอบการที่ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนต้องไม่ละเลยบุคลากรทางการศึกษา 
ควรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอให้มีโอกาสที่ดีในอนาคต 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการและมีมติให้ส่งรายงานพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป  

 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
 ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ)  
เลขานุการคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะท างานพิจารณาศึกษาการท า 
เกษตรแบบแปลงใหญ่ (นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล) เลขานุการคณะท างาน (นางวัชรีพร  โอฬารกนก)  
และคณะท างาน (นางสาวภาณี  บุณยเกื้อกูล) ได้ร่วมกันรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า หลักการของระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่ คือ การสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวกันของเกษตรกร  
ที่มีอาชีพเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกันมาร่วมกันบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 

 ๔.๓ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรท ำเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งคณะกรรมำธิกำร 
กำรเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  



๙ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืน มีรายได้มั่นคง คุณภาพชีวิตดีขึ้น  
และมีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง โดยเป้าหมายความส าเร็จสามารถวัดผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
กับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ โดยจ าแนกผลการพัฒนาออกเป็น ๓ มิติ คือ มิติด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  
มิติด้านพัฒนาสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับองค์ประกอบหลักของระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่ 
ประกอบด้วย ๑) การจัดการความรู้ของเกษตรกร โดยอาศัยเกษตรกรที่มีความรู้และประสบผลส าเร็จ  
ด้านการเกษตรในพื้นที่ เป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
สินค้าเกษตร (ศพก.) แล้วน าความรู้นั้นมาร่วมคิดร่วมท าไปด้วยกัน ๒) การรวมกลุ่มของเกษตรกร  
โดยเกษตรกรต้องมีความเข้าใจจนตระหนักถึงความส าคัญและมองเห็นเป้าหมายรวมของประโยชน์  
การท าเกษตรกรรมแบบแปลงใหญ่ไปในทิศทางเดียวกัน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ พัฒนาไปสู่  
การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่จะเติบโตเป็นองค์กรทางการค้าอย่างแท้จริ ง ๓) การจัดระบบงาน 
ของเกษตรกรรมแปลงใหญ่ โดยการก าหนดเป้าหมาย แผนงาน กิจกรรมของแปลงใหญ่ อยู่บนฐานข้อมูล
พื้นที่  สินค้าและสมาชิก รวมทั้งข้อมูลแวดล้อมในการบริหารมาตรฐานการผลิต มีการวิเคราะห์  
ความเหมาะสม ความคุ้มค่า และโอกาส ทั้งนี้ การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่ต้องค านึงถึง 
การพัฒนา ๒ เรื่อง คือ การขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างหลักของระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่  
และการสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตรจากฐานความรู้และนวัตกรรม กล่าวคือ มีการสร้างและพัฒนาผู้น า  
ที่มีบทบาทหน้าที่ เป็นผู้น าองค์กร มีความสามารถในเชิงธุรกิจและผู้น าทางปัญญา มีการพัฒนาระบบ
พื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อภาคเกษตร เช่น การจัดการทรัพยากรน้ าและดินให้เหมาะสมอย่างเพียงพอ  
การจัดวางระบบชลประทานกลางและระบบชลประทานในไร่นา การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพื่อการเกษตร ระบบสารสนเทศของแปลงใหญ่ รวมทั้งการจัดการเครื่องจักร อุปกรณ์ และอาคารสถานที่
ส าหรับการจัดการผลผลิต การจัดระบบทุน ทรัพย์สินและการเงิน โดยการสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตร  
จากฐานความรู้และนวัตกรรมใน ๖ ด้าน คือ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรชีวภาพ เกษตรปลอดภัย  
เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการเกษตร คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะว่า  
การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่ให้บรรลุถึงเจตนารมณ์ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรจากเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มีความเข้มแข็งมีพลังสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันนั้น จะต้องขับเคลื่อน  
ในทุกมิติพร้อม ๆ กัน เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ต้องมีความเข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนา 
แปลงใหญ่อย่างแท้จริง ต้องพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่รอคอย  
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ หน่วยงาน องค์กร ประกอบกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องช่วยในการติดต่อประสานงานและบูรณาการการท างานให้เป็ นเอกภาพ  
ระดับรัฐบาล จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่ให้เป็นนโยบายหลักที่ต้องให้  
การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องระยะยาว ปรับปรุงกลไกการสนับสนุนงบประมาณ ควรจัดตั้ง  
เขตเศรษฐกิจพิเศษเกษตร และควรมอบหมายให้มีหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมด า เนินการ เช่น  
มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานร่วมให้ครอบคลุมการพัฒนาในห่วงโซ่



๑๐ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

มูลค่า มีหน่วยงานให้ค าปรึกษา ติดตามและประเมินผล โดยต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติและประเมินความส าเร็จได้ 
    ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็นสรุปได้ว่า เกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นหลักการที่ดีเป็นการเพิ่มศักยภาพให้การเกษตร  
ของประเทศ แต่ต้องเป็นการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ต้องสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความรู้  
ให้แก่เกษตรกร มิใช่เป็นการรวมกลุ่มเพื่อขอรับการช่วยเหลือเท่านั้น และโดยที่แต่ละกลุ่มอาจมีความ
ต้องการที่แตกต่างกันแต่การช่วยเหลือของภาครัฐมักเป็นการช่วยเหลือในรูปแบบเดียวกันในทุกพื้นที่  
ซึ่งไม่ตรงตามความต้องการของกลุ่ม จึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องคว รเน้นการสอบถาม 
ความต้องการของแต่ละกลุ่มว่ามีความสนใจ ขาดแคลน หรือต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด เพื่อสามารถ
ให้การสนับสนุนตรงตามความต้องการและตามความจ าเป็นของแต่ละกลุ่มได้ 
   เลขานุการคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล)  
ในฐานะประธานคณะท างานพิจารณาศึกษาการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่  ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกต 
ของสมาชิกวุฒิสภาว่า เห็นด้วยกับข้อสังเกตของสมาชิกว่า การท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต้องสามารถ  
ลดต้นทุนการผลิตได้ และเจ้าหน้าที่ของรัฐควรเป็นผู้ให้ข้อมูลและให้การสนับสนุน มิใช่เป็นผู้ชี้น า  
ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีผลการศึกษาในประเด็นดังกล่าวน าเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้ด้วยแล้ว 

   ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
  
 (๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ        (ไม่มี) 
 
 (๗) เรื่องอื่น ๆ        (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลำ ๑๔.๑๕ นำฬิกำ  

 
 

 
 
 
 


